

บทโครงร่าง (Story Outline) ภาพยนตร์ เรื่อง “ทุ่งตะวัน” (The Countryside)

ผู้เขียน: คู่ดิน ชาวหินฟ้า โทร. 08-9644-1048 (19 พ.ย. 2555)

ความยาวเรื่อง: 20 นาที

แนวคิดของเรื่อง (theme) : トラบไตที่คนไทย-รัฐบาลไทย ยังมีการเคื้อและเปิดช่องทาง การทุจริตคอร์รัปชันอย่างเปิดเผย การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อาจส่งผลกระทบต่อเสียดาย ให้แก่ประเทศและประชาชนมากกว่าผลดี

แนวภาพยนตร์ (genre) : การเมือง (politics)

ประโยคหลัก (the premise): อะไรเกิดขึ้น เมื่อกลุ่มชาวบ้าน ต.ทุ่งตะวัน คัดค้าน การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ไม่สำเร็จ

เรื่องย่อ (synopsis): ตำบลทุ่งตะวัน กลายเป็นข่าวครึกโครม เพราะมีเหตุการณ์ทุจริตอย่างมโหฬาร ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้นที่นี่ แม้ว่าจะมี สมภารแก้ว ครูเพียร ปวีณา ร่วมกันคัดค้าน ก่อนหน้านั้นก็ตาม ว่าการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จะก่อปัญหามากกว่าผลดี แต่พวกเขาต้องพ่ายแพ้ แก่ผู้มีอิทธิพล นับตั้งแต่ ส.ส.บุญยิ่ง มন্ত্রী และ ประวิทย์ ผู้เป็น นายก อบต. ของที่นี่

โครงสร้างการดำเนินเรื่อง (Plot Structure)

องค์ 1 เริ่มเรื่อง (เวลา 5 นาที)

ตำบลทุ่งตะวัน เป็นตำบลที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ฝั่งขวาติดกับทะเลสาบน้ำจืด ฝั่งซ้ายติดกับภูเขา มีแม่น้ำไหลผ่ากลาง ส่วนด้านหลังภูเขาเป็นที่ราบค่อนข้างสูงมีพื้นที่กว้างใหญ่ ใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร

มนตรี วงศ์วรวิทย์ ผู้สมัคร นายก อบต.ทุ่งตะวัน ผู้เป็นคู่แข่งกับ ประวิทย์ แสงชนะชัย นายก อบต. คนปัจจุบัน ซึ่งดำรงตำแหน่งติดต่อกัน 3 สมัย และกำลังจะหมดวาระลง และลงชิงชัยครั้งนี้ คาดหวังว่า มন্ত্রী น่าจะเป็นฝ่ายชนะ เพราะ มี ส.ส.บุญยิ่ง สนับสนุนทั้งเงินและอิทธิพล

สมภารแก้ว เป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งตะวัน เป็นที่เคารพเลื่อมใสของคนทั้งตำบล เช่นเดียวกับ ครูเพียร ผู้เป็นข้าราชการครูเกษียณ อดีตเป็นผู้บริหารโรงเรียนทุ่งตะวันมาก่อน เป็นที่เคารพนับถือของชาวชุมชนอย่างถ้วนหน้า และได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์ชุมชน

ปวีณา เรียนจบปริญญาตรีและปริญญาโทด้านสิทธิมนุษยชนจากอินเดีย เป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน เธอทำงานในองค์กรเอกชนระดับนานาชาติ เป็นลูกสาวคนเดียวของ ครูเพียร

จักรกริช ลูกชายจอมเกเรของ ประวิทย์ เริ่มซ่องสุมผู้คนเพื่อสร้างอิทธิพลให้กับตนเอง



โดยอาศัยบาร์ฟอ

ประวิทย์ ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ก่อนมาทำงานการเมืองท้องถิ่น เขาเป็นนายก อบต. มาถึง 3 สมัย สร้างความร่ำรวยให้กับตนเองไม่น้อย จนมีทรัพย์สินมากมายทั้งบ้านและที่ดิน เขามีคู่แข่งคนสำคัญ คือ มন্ত্রী ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะนัก ส.ส.บุญยิ่ง มหาหลายสมัย คราวนี้ ส.ส.บุญยิ่ง ได้รับเลือกตั้งอีกครั้ง และมีตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รองรับเขาอยู่

จุดหักเหหลักของเรื่อง

รัฐบาล มีนโยบายจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และได้ดำเนินโครงการมาจนถึงระยะสุดท้าย คือ การหาสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งมาตรงกับสมัยที่ ส.ส.บุญยิ่ง ได้เป็นรัฐมนตรีพลังงาน ซึ่งมีส่วนเป็นผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง และเขาได้เลือก ต.ทุ่งตะวัน เป็นสถานที่ก่อสร้าง

องค์ 2 คำเนินเรื่อง (เวลา 12 นาที)

เมื่อนโยบายนี้เผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นข่าวใหญ่ให้ประชาชนในพื้นที่ต้องลุกขึ้นมา แสดงประชามติ ซึ่งแน่นอน องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ

มนตรี ฉวยโอกาส ประกาศนโยบายหาเสียง ด้วยการสนับสนุนรัฐบาล ที่จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในเขต ต.ทุ่งตะวัน ส่วน ประวิทย์ ก็ฉวยโอกาสใช้นโยบายนี้เช่นเดียวกัน ถ้าประวิทย์ ยังคงรักษาตำแหน่งเดิมไว้ได้ เขาจะได้รับผลประโยชน์จากค่าเวนคืนที่ดิน

ครูเพียร และ สมภารแก้ว ไม่เห็นด้วยกับนโยบายสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ไม่ว่าจะสร้างที่ไหนก็ตาม ด้วยเหตุผลสำคัญคือ ถ้าทราบใดที่คนไทยยังขาดจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

และไม่มีหลักคำประกันได้ว่าจะไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในรัฐบาล ก็ไม่ควรจะให้มีการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ รัฐบาลยังมีหนทางอื่นที่จะพัฒนาแหล่งพลังงานอื่นมาทดแทนน้ำมันได้อีก

ปวีณา ได้รวบรวมชาวทุ่งตะวันจำนวนหนึ่ง เดินทางนัดคัดค้าน ต่อมา เธอได้รับคัดเลือกให้เป็นแกนนำชาวบ้าน ต่อสู้ในการคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในเขตตำบลทุ่งตะวัน

ส.ส.บุญยิ่ง รู้เข้า ก็ตำหนิ มंत्री ว่าไม่สามารถคุมเสียงชาวบ้านได้ อาจทำให้เกิดปัญหา และกลายเป็น ข้อต่อรอง ที่ ส.ส.บุญยิ่ง อาจหันเหให้การสนับสนุน ประวิทย์ ให้เป็นนายกต่อเป็นสมัยที่ 4 ก็ได้ ถ้า มंत्री ไม่สามารถสลายกลุ่มต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้

สร้างแรงกดดันให้ มंत्री เป็นอย่างมาก ที่เขาจะต้องกระทำทุกวิถีทาง เพื่อสนองนโยบาย ส.ส.บุญยิ่งให้สำเร็จ มิฉะนั้น เขาอาจพลาดและพ่ายแพ้การเลือกตั้งครั้งนี้ก็ได้

จักรกริช มองเห็นช่องทางที่จะทำให้พ่อของตนชนะเลือกตั้ง แล้วจึงจะชนะใจ ส.ส.บุญยิ่งได้อีกด้วย โดยการ รวบรวมชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง ที่รักสบาย และโง่เขลา ให้ร่วมกันสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เขารอกทุกกลุ่มชาวบ้านทุกวัน ใครที่ไม่เชื่อก็ใช้วิธีข่มขู่ วิธีการของเขาได้ผล มีชาวบ้านเชื่อเขา

เพิ่มจำนวนขึ้นทุกวัน

สร้างความพึงพอใจให้แก่ ส.ส.บุญยิ่ง เป็นอันมาก ที่เขามีแต่ได้กับได้ ไม่ว่าจะ มন্ত্রী หรือ ประวิทย์ ได้รับเลือกตั้ง โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของเขาก็ผ่านไปด้วยดี นั้นหมายถึงประโยชน์มหาศาลที่เขาจะได้รับจากค่าคอมมิสชั่น และผลประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายตามมา เขาถึงกับแอบชื่นชมการกระทำของ จักรกริช โดยที่ มंत्री ไม่รู้

จุดสูงสุดของเรื่อง (climax)

และก็ไม่มีความรู้ว่ามีคนสมคบคิดชั่วร้ายเกิดขึ้นแล้ว ในตำบลทุ่งตะวัน ซึ่งจะส่งผลกระทบเสียหายอย่างใหญ่หลวงตามมา

ก่อนเลือกตั้งเพียงวันเดียว บ้านของครูเพียร ถูกเผาอดหมดทั้งหลัง มีข้อความข่มขู่วางไว้ที่หน้าประตูวัด และต่อมาอีก 7 วัน ปวีณา ก็หายตัวไปอย่างลึกลับ

องค์ 3 สรุปท้ายเรื่อง (เวลา ... นาที)

5 ปี ถัดมา โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ก็ได้ถูกก่อสร้างขึ้น บนบริเวณที่ติดกับทะเลสาบน้ำจืด บนโต๊ะทำงานของ นายก อบต. ปราบกฐิต มंत्री วงศ์วิทย์

ในการออกตรวจเยี่ยมงานก่อนสร้าง ของ รต.บุญยิ่ง มี จักรกริช เป็นเลขาคณบดี เป็นผู้ติดตามอย่างใกล้ชิด

ประวิทย์ ขับรถหรูราคา 24 ล้าน ไปมีความสุขกับ อีหนูในบาร์แห่งหนึ่ง

ในค่ำของวันหนึ่ง มีเด็กลูกชาวบ้าน 3 คน หลบแอบเข้าไปเล่นในเขตก่อสร้าง เพื่อนคนหนึ่งพลัดตกลงไปในหลุม กลายเป็นข่าวใหญ่ เมื่อพ่อแม่ของเด็กไปแจ้งความ และนักข่าวพากันมาทำข่าวเรื่องบานปลาย เพราะสถานที่ที่เด็กตกลงไป ปราบกฐิตแจ้งว่ามีรอยร้าว ที่เกิดจากการก่อสร้างผิดสเปค ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปจนถึงหูของ นักปกป้องสิทธิมนุษยชน นักกฎหมาย องค์การสิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งฝ่ายตรงข้ามกับ รต.บุญยิ่ง (ฝ่ายค้าน ฝ่ายค้าน) กลายเป็นแรงโหมกระพือให้มีการรื้อฟื้นตรวจสอบการก่อสร้างใหม่ทั้งหมด

ข่าวที่วือหวาแพร่ไปทั่วโลก มีการทุจริตอย่างมโหฬารอีกแล้ว ในโครงการอภิมหาโปรเจกต์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ประวัติซ้ำรอยเช่นเดียวกับการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ.

จบบริบูรณ์.

ผู้คิด ชาวหินฟ้า

19 พ.ย. 2555





แรงบันดาลใจที่คิดเรื่องนี้:

นักศึกษา สื่อสารการเมือง กลุ่มหนึ่งมาปรึกษา อยากได้เรื่องราวที่เกี่ยวกับการเมือง
ผมจึงหยิบยกประเด็น เรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มาพัวพันกับ การทุจริตคอรัปชั่น
ของนักการเมืองไทย ที่จริงไม่เจตนาต่อต้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่อย่างใด
แต่เรื่องประเภทนี้ เกิดขึ้นแล้ว กับสนามบินนานาชาติ สุวรรณภูมิ ก็เกรงว่าจะเกิดขึ้นอีก
แต่คราวนี้ ผลเสียหายมันมากมายกว่าที่มนุษย์จะคาดเดาได้

19 พ.ย. 2555